
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1071 — 722. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um breiðbandið og leigulínugjaldskrá Landssímans.

Frá Sigurjóni Þórðarsyni.

1. Hverjar eru helstu ástæður þess að breiðbandið er ekki komið á landsbyggðinni, t.d. á
Ísafirði og Akureyri þar sem innanbæjarlagnir eru að mestu leyti tilbúnar?

2. Er leigulínugjaldskrá Landssímans í endurskoðun? Ef svo er, hvenær má vænta þess að
ný gjaldskrá verði gefin út?

Skriflegt svar óskast.


